

Số: 3063 /UBND-NC

V/v phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn
tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng

Bình Phước, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã.

Thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, cửa hàng vàng tư nhân tại một số địa phương (Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tiền Giang, Sơn La, Hà Nội...); đối tượng thường sử dụng vũ khí, súng tự chế, hung khí nguy hiểm uy hiếp nhân viên, bảo vệ để cướp tài sản với số lượng lớn. Mặc dù lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản, song tình hình trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và gây lo lắng trong nhân dân. Qua các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng vừa qua cho thấy công tác phòng ngừa, tự bảo vệ của các ngân hàng, tiệm vàng còn nhiều sơ hở, bất cập; ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên, đội ngũ bảo vệ chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, tiệm vàng chưa cao, số lượng bảo vệ ít, chưa có kiến thức, kinh nghiệm, thiếu kỹ năng giải quyết, xử lý các tình huống bất ngờ; hệ thống camera giám sát, theo dõi, cảnh báo còn hạn chế, thậm chí kém chất lượng...

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, thời gian qua mặc dù chưa để xảy ra vụ việc liên quan đến tội phạm cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra, khảo sát cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng ngừa, tự bảo vệ của các ngân hàng, tiệm vàng như đã nêu trên; bên cạnh đó một số ngân hàng chưa xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ trụ sở, kho tiền; lực lượng bảo vệ và nhân viên của ngân hàng, tiệm vàng chưa được tập huấn xử lý các tình huống; nhân viên bảo vệ chưa được đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ theo quy định...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 2647/UBND-NC ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

2. Các cơ quan thông tin, đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước...) các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thông báo các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng để người dân, nhân viên các Ngân hàng nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền về các vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng đã xảy ra trong thời gian qua, kết quả xử lý các đối tượng liên quan trong các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng nhằm

tạo tính rắn đẽ, giáo dục; giúp người dân, nhân viên các ngân hàng biết, làm tốt công tác phòng ngừa với loại tội phạm này, đồng thời có khả năng xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra.

3. Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp lực lượng Công an

Chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại đứng chân trên địa bàn toàn tỉnh chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở, đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ việc vận chuyển hàng đặc biệt; thường xuyên trang bị, kiểm tra hệ thống an ninh, đặc biệt là hệ thống camera, báo động và phát tín hiệu đầy đủ, hiện đại. Bố trí lực lượng an ninh bảo vệ đủ về số lượng, sức khỏe có khả năng xử lý tình huống đột xuất, bất ngờ và phương án bảo vệ tài sản ngân hàng. Trang bị các công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép để có khả năng phòng vệ, ngăn chặn các vụ cướp có thể xảy ra. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên về kỹ năng, xử lý tình huống đột xuất có thể xảy ra khi xuất hiện đối tượng cướp tài sản; hướng dẫn cho các nhân viên chủ động, bình tĩnh làm theo yêu cầu của các đối tượng và cố gắng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng cướp tài sản để cung cấp cho cơ quan chức năng. Đồng thời, khi có tình huống đột xuất xảy ra phải hướng dẫn cho khách hàng đang giao dịch tại các Ngân hàng cách thức xử lý tình huống, hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi khách hàng đang giao dịch bị các đối tượng tấn công.

4. Lực lượng Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan

- Tăng cường phối hợp, hướng dẫn các ngân hàng, tiệm vàng thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung các phương án, quy trình bảo vệ; tăng cường hệ thống giám sát an ninh, bố trí lực lượng canh gác; tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân viên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng khi có đề nghị; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo vệ cơ quan, tài sản, tính mạng cán bộ, nhân viên và an ninh, trật tự tại địa phương. Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Công an nơi gần nhất cho các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, tiệm vàng trên địa bàn toàn tỉnh để chủ động thông báo khi có tình huống đột xuất xảy ra.

- Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm trên toàn tỉnh, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch đấu tranh với tội phạm cướp tài sản ngân hàng, tiệm vàng. Đối với những vụ việc xảy ra phải tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng tích cực, khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản; phối hợp Viện Kiểm sát và Tòa án cùng cấp đưa vụ án (nếu có) ra xét xử nghiêm minh để răn đẽ, phòng ngừa tội phạm.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- TTTU;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (CV131).

